



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ  
เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป่าสุสาน - หลักเก่า  
บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างป่าสุสาน - หลักเก่า บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยให้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียดแบบแปลนและปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ทั้งนี้ราคากลาง ๔๑๗,๒๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานดังกล่าว และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเรียนชื่อไว้แล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ “องค์การบริหารส่วนตำบล” ณ วันที่เสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้
๕. ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารเสนอราคาก่อสร้างได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๐๑-๙๘๑๕ ในวันและเวลาราชการดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ หรือเว็บไซต์ [www.donfai.com](http://www.donfai.com)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายถาวร อินแถลง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ

